

## 'ปู' ไปรยยาหอมสร้างถนน-รถไฟรางคู่

วันที่ 15 ก.ค. เวลา 11.00 น. ที่อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) จ.มหาสารคาม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพีระพันธ์ พาลุสุข รรมว.วิทยาศาสตร์ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถึงการจัดยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคของจังหวัดมหาสารคาม โดยนายกฯ กล่าวเน้นย้ำด้วยว่า ขอให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ โดยเน้นการสร้างประโยชน์ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ โดยให้นำเรื่องอุตสาหกรรมแปรรูปเข้ามาส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นเจ้าแกนน้อยให้ได้ และจากนั้น เวลา 12.00 น. นายกฯ และได้ลงมาพบปะกับนิสิตนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัย ที่ด้านล่างของอาคาร คือ มมส.และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กว่า 100 คน

โดยนายกฯ กล่าวกับนักศึกษาตอนหนึ่งถึงนโยบายรัฐบาลในเรื่องกองทุนตั้งตัวได้ ที่รัฐบาลอยากเห็นบัณฑิตที่ออกมาเป็นเจ้าแกนน้อยในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีศูนย์บ่มเพาะ ให้ทุน และเป็นพี่เลี้ยงกับนักศึกษา โดยที่มหาวิทยาลัยและธนาคารจะมีทุนในการให้เงินก้อนแรกในการประกอบกิจการ จึงอยากให้นักศึกษาใช้โอกาสในการสร้างอนาคตของตัวเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น นายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้ตัวแทน

นักศึกษาจำนวน 3 คน ได้ตั้งคำถาม โดยนายกองค์การนิสิต มมส. ได้ถามถึงนโยบายรัฐบาลก่อนเข้าประชาคมอาเซียน ว่ามีแผนหรือนโยบายอย่างไร ซึ่งนายกฯ ตอบว่า อยกสนับสนุนเรื่องภาษา ที่อย่างน้อยก็ภาษาอังกฤษและภาษาชาติในกลุ่มอาเซียน แต่ทั้งนี้ ภาษาเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่อยากให้ช่วยเข้าใจสามเสาหลักของอาเซียนคือด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านกฎหมาย/การเมืองด้วย เพราะเราจะต้องเข้าใจและรู้กติกา ซึ่งรัฐบาลก็จะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดส่วนนี้ รวมทั้งจะมีการจัดนิทรรศการด้วย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 16 ก.ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจะประชุมกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ เรื่องสุวรรณ รรมว.มหาดไทย (มท.1) โดยมีการเชิญทูตชาติอาเซียนประจำประเทศไทยร่วมหารือด้วย

จากนั้นประธานสภานิสิต มมส. ถามนายกฯ ว่า จะสนับสนุนหรือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของมหาสารคามอย่างไร ในการจะเข้าประชาคมอาเซียน โดยนายกฯ กล่าวว่า ถ้ามองใหม่มสาธาณูปโภคนั้น จะมีการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำและจะมีถนน รถไฟรางคู่ที่จะเชื่อมต่อกับจังหวัดอื่นๆ และเห็นว่าจังหวัดมหาสารคามต้องการเข้าถึงน้ำประปา ที่ต้องสำรวจควบคู่กันไปกับการสำรวจแหล่งน้ำ ซึ่งจากนี้ การแก้ปัญหาจะมองรายจังหวัด มองแผนที่แบบเดียวกัน ว่าแต่ละพื้นที่มีความต้องการอย่างไร ก็พยายามทำอยู่แต่ไม่รู้จะทันใจน้องๆ หรือไม่